
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 

เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน 

*********************** 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
๓. ศ.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรรมการ 
๔. รศ.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย       กรรมการ 
๕. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
๖. ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
๗. รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
๘. ศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
๙. รศ.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 

๑๐. ศ.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๑. อ.วรากร โกศัยเสวี รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๒. รศ.พัชราพร เกิดมงคล รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๓. ผศ.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๔. ผศ.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม กรรมการ 
๑๕. รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล กรรมการ 
๑๖. รศ.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. ผศ.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๑๘. อ.วิสันติ เลาหอุดมโชค รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย           กรรมการ 
๑๙. ผศ.ศิราณี ศรีใส ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๐. รศ.มลินี สมภพเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๑. ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
   และแทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว                  
๒๒. ผศ.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๓. นางสาววิไล กลัดพรหม ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
๒. นายคณาทรัพย์ ธวัฒติง ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา 

 



 

 

๒

ผู้เข้าร่วมประชุม  
๑. นางสาวเกศวรี ปัญญาธรรม หัวหน้างานบริหารการเงิน 
๒. นางสาวสุนันทา ไตรภพ หัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
๓. นายเฉลิมมงคล  จันทรแขวก หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
๔. นายกิตติพงศ์ จันทโสภี นักวิชาการพัสดุ 
๕. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น. 

รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ก่อน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
 ประธานฯ ได้แจ้งข้อมูลการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการลดการใช้กระดาษในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคร้ังน้ี ได้จํานวน ๒๓๘ ปอนด์ ต่อจากน้ัน ประธานฯ ได้เชิญ
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยานําเสนอเว็บไซต์ของภาควิชา  
 อ.วรากร โกสัยเสวี รักษาการหัวหน้าภาควิชา นําเสนอเว็บไซต์ของภาควิชา ประกอบด้วยเมนู 
กิจกรรม (องค์กรแห่งความสุข) ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร ประวัติบุคลากร วิสัยทัศน์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน การ
บรกิารวิชาการ 

ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะปรับ Template ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ให้กับภาควิชา แต่
ภาควิชาท่ีเห็นว่า Template เดิมสวยงามแล้วสามารถคงเดิมได้  

ท่ีประชุมรับทราบข้อมูลการนําเสนอและขอช่ืนชมผลงานของภาควิชาจากน้ันประธานฯ ได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องแจ้งเพ่ือแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 
 ๑.๑  เรื่องแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 

 ๑.๑.๑  เรื่องแสดงความยินดี  
  ๑)   แสดงความยินดี นายภีมภัทร จุกจันทร์ ผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร วท.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับ
รางวัล Dean's List ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยานิพนธ์ : FORMATION POTENTIAL AND SOURCE 
CONTRIBUTION OF SECONDARY ORGANIC AEROSOL FROM VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS 
อาจารย์ท่ีปรึกษา: รศ.สราวุธ เทพานนท์ 
  ๒)  แสดงความยินดี ดร.บงกชรัตน์ สุยะหมุด ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                 
เน่ืองในโอกาสได้รับทุน NUS Fellows Programme (Southeast Asia) จาก The National University of 
Singapore (NUS) 



 

 

๓

  ๓)  แสดงความยินดี อาจารย์ และอาจารย์อาคันตุกะ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีมีผลงานได้รับตีพิมพ์และอ้างอิงสูงท่ีสุด "The World’s Top 2% Scientists List 2022” 
จากการจัดอันดับโดย Stanford University และ Elsevier  ดังน้ี 
   ๓.๑) ศ.สุภา เพ่งพิศ ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ ประเภท Single Year 
Citation Impact 2022 เริ่มปฏิบัติงานท่ีคณะ ต้ังแต่วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 
   ๓.๒) ศ.พรพิมล กองทิพย์ ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประเภท Single Year 
Citation Impact 2022 
   ๓.๓) Prof.  Richard Coker อาจารย์อาคันตุกะของคณะ  ประเภท  Career - Long 
Citation Impact 2022 
  ๔) แสดงความยินดี นายภีมภัทร จุกจันทร์ ผู้สําเร็จการศึกษา หลักสูตร วท.ม. สาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับรางวัล                    
ผลการศึกษายอดเย่ียมข้ันวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มีผลการเรียนสูงสุดอันดับ ๑ ในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ อาจารย์ท่ีปรึกษา : รศ.สราวุธ เทพานนท์ 
  ๕) คณบดีกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะ ในการเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยในการเย่ียม
ชมส่วนงาน ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และมหาวิทยาลัยขอช่ืนชมนวัตกรรมรองเท้าเลิกบุหรี่ ของ รศ.มณฑา 
เก่งการพานิช 
  ๖) ขอแสดงความยินดี ผู้ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน 
(Fundamental Fund) จากมหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังน้ี 
   - ศ.ลีรา กิตติกูล  เรื่อง การพัฒนาวิธีตรวจไวรัสในกาอากาศสําหรับการเฝ้าระวังทาง
สิ่งแวดล้อมของโรคทางเดินทางหายใจอุบัติใหม่  
   - รศ.พิทยา จารุพูนผล เรื่อง การศึกษาและพัฒนาความเข้มแข็งครอบครัวกลับคืน
สังคมไทย 
   - รศ.ปาหนัน พิชยภิญโญ เรื่อง การพัฒนาแอนิเมช่ันเพ่ือสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรท่ีเป็น กลุ่มโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง 
   - ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย เร่ือง การพัฒนาแผ่นแปะตํารับสมุนไพรพอกเข่า เพ่ือบรรเทา
อาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมสําหรับผู้สงอายุ 
   - ผศ.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ เรื่อง การสกัดลิกนินจากใบอ้อยสําหรับใช้เป็นสารตัวเติมของ
ยางธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติต้านแบตทีเรียและต้านอนุมูลอิสระ 
   - ผศ.หทัยกาญจน์ ชูตระกูล เรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคช่ันการปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วย
ความดันโลหิตสูง: การปริทัศน์ท่ีเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน 
  ๑.๑.๒ แนะนําบุคลากรใหม่ 
   อาจารย์วรรณชนก บุญชู  อาจารย์ประจําภาควิชาโภชนวิทยา 
  ท่ีประชุม   :   รับทราบ 



 

 

๔

 

  ๑.๒   เรื่องสําคัญ 
   ๑.๒.๑  เรื่องแจ้งจากทีมบริหาร 

ไม่มี 

   ๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์คณะฯ 
ไม่มี 

   ๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากสภาบุคลากรสายสนับสนุน 
        ไม่มี 
   ๑.๒.๔ เรื่องแจ้งจากภาควิชา 
  ๑) ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งการเตรียมการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม การพัฒนาสุขภาพแบบ
บูรณาการ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังน้ี 
  การฝึกภาคสนามเป็นปีท่ี ๓ ท่ีใช้พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร โดยใช้พ้ืนท่ีชุมชนรอบๆ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ซ่ึงต้องมีข้อมูลด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ท่ีเก่ียวข้องกับ well being ของคนในชุมชน ในการ
ฝึกภาคสนามคร้ังน้ีได้ขยายพ้ืนที่ในเขตราชเทวี ถึงแขวงทุ่งพญาไท มีท้ังหมด ๖ ชุมชน ได้ประสานงานกับหัวหน้า
ชุมชนอย่างไม่เป็นทางการแล้ว กระบวนการการเตรียมการฝึกภาคสนามจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเป็นระยะๆ 
ต่อไป 
  - นักศึกษาที่ฝึกภาคสนาม ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๓ หลักสูตร วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) ๔ สาขาวิชาเอก 
  - การดําเนินการเตรียมการภายในคณะ จะทําหนังสือแจ้งไปยังภาควิชาท่ีหลักสูตรออกฝึก
ภาคสนาม เพ่ือดําเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์จากภาควิชาอนามัยชุมชน และอาจารย์ของแต่ละสาขาวิชาเอก 
ซ่ึงจะมีการปรับกระบวนการบางส่วนจากการจัดทํา KM ข้อดีการฝึกภาคสนามในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร คือเรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่ลดลง  
  ประธานฯ แจ้งว่า ให้เพ่ิมกลุ่มโรงเรียนในการมีส่วนร่วมการฝึกภาคสนาม 
  ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งเพ่ิมเติมว่า พ้ืนท่ีออกฝึกอภาคสนามในชุมชนไม่มีโรงเรียนเลย แต่จะมี
โรงเรียนในพ้ืนท่ีทหารซ่ึงต้องมีการประสานงาน หรือกรณีท่ีพบว่าเด็กในชุมชนเป็นนักเรียนในโรงเรียนนอกชุมชน
ท่ีฝึกภาคสนามอาจจะดําเนินได้ จะขอรับไว้เพ่ือประสานต่อไป 
  อ.วรากร โกศัยเสวี สอบถามกรณีอาจารย์เข้าบรรจุใหม่ให้เข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างไร 
  ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งว่า ขอสอบถามแนวทางของผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร
การศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเดิมเป็นนโยบายกลุ่ม
สาธารณสุขศาสตร์ศึกษา ท่ีต้องการให้อาจารย์รุ่นใหม่ทุกคนได้เข้าใจแนวความคิด New Public Health 
กระบวนการเรียนรู้การทํางานในชุมชน โดยเรียนรู้ผ่านทางอาจารย์รุ่นพ่ีจากการทํางานร่วมกัน ซ่ึง ๒ ปีท่ีผ่านมา
ภาควิชาจะประสานส่งรายช่ืออาจารย์ท่ีจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร แจ้งว่า จากนโยบายเดิมให้อาจารย์บรรจุใหม่ท่ียังไม่เคย
ร่วมฝึกภาคสนาม ให้เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ๑ ครั้ง หลังจากน้ันให้เป็นตามความสมัครน้ัน มีความคิดเห็น
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สนับสนุนและเห็นด้วยท่ีจะให้อาจารย์ท่ีบรรจุใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์ เพราะอาจารย์ใหม่ค่อนข้างหลากหลาย
และยังไม่คุ้นเคยกับการทํางานในชุมชน ท้ังยังได้ประโยชน์ 
  ประธานฯ แจ้งว่า เห็นด้วย ในหลักการ และขอให้หัวหน้าภาควิชาประสานอาจารย์ใหม่เพ่ือแจ้ง
ไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า แจ้งว่า ตามท่ีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ:EdPEx ในปี ๒๕๖๔ แจ้งไม่พบผลสํารวจการประเมินความพึง
พอใจ แหล่งการฝึกปฏิบัติงาน/ภาคสนามของนักศึกษาทุกหลักสูตร เน่ืองจากยังไม่ได้มีการทําแบบประเมินความ
พึงพอใจของแหล่งฝึกงานของนักศึกษา จึงขอความร่วมมือจากทุกภาควิชาแจ้งและติดตามให้หลักสูตรท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบดําเนินการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อแหล่งฝึกงาน และส่งสรุปผลการประเมินให้
คณะฯ เพ่ือใช้ประกอบการรับตรวจประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป  
  ๒) รศ.พัชราพร เกิดมงคล แจ้งว่า ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข จะจัดพิธีปัจฉิมนิเทศและ
รับประกาศนียบัตรสําหรับผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ผู้สูงอายุ รุ่นท่ี ๒ ในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

 ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
                      และรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษ ท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 ท่ีประชุมได้พิจารณา รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
และรับรองรายงานการประชุม ครั้งพิเศษ ท่ี ๒/๒๕๖๔ ในวันพุธท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 
 ท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 ๓.๑ เสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ประธานฯ แจ้งว่า ตามหนังสือท่ี อว ๗๘/ว ๘๑๘๕ ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอความ
อนุเคราะห์จากส่วนงานเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมติของ
คณะกรรมการประจําส่วนงานของมหาวิทยาลัย ส่วนงานละ ๑ ช่ือ ตามแบบเสนอช่ือ และส่งกลับไปยังประธาน
คณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ในการน้ี จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย จํานวน ๑ ช่ือ เพ่ือดําเนินการส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเสนอรายช่ือเป็นเรื่องลับไม่บันทึกช่ือในรายงานการประชุม
ส่งไปยังคณะกรรมการสรรหาฯ ต่อไป 
         มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอชื่อเป็นเรื่องลับต่อไป 
  

 ๓.๒ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง สภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
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 ผศ.ศิราณี ศรีใส แจ้งว่า จากข้อบังคับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าด้วยสภาอาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยกําหนดการดําเนินการของสภา
อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้สอดคล้องกับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์     
พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน  
 ตามหนังสือกองกฎหมายท่ี อว ๗๘/ล.๐๑๓๔๔ ลงวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ตอบข้อหารือ
เกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อบังคับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าด้วยสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๕ กองกฏหมายมีข้อเสนอแนะว่า เน่ืองจากการออกข้อบังคับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าด้วยสภาอาจารย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มิได้เป็นไปตามข้อ ๑๒ (๑) วรรคสองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่า
ด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเห็นควรให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยกเลิกข้อบังคับว่า
ด้วยสภาคณาจารย์ฯ และดําเนินการออกประกาศให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์
ต่อไป  
 ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการของสภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นไปโดยชอบและ
สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ น้ัน สภาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ เม่ือ
วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าด้วยสภาอาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ และดําเนินการออกประกาศให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง สภาอาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณา รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม โดยสรุปสาระสําคัญ 
 ผศ.ศิราณี ศรีใส แจ้งว่า การจัดทํา (ร่าง) ประกาศฯ มีปรับหลักๆ ดังน้ี 

๑) (ร่าง) ประกาศฯ ปรับช่ือจาก “ข้อบังคับคณะสาธารณสุขศาสตร์ ว่าด้วยสภาอาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๕” เป็น “ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง สภาอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕” 

๒) กําหนดวันครบวาระการดํารงตําแหน่งของ สภาอาจารย์ ท้ังสองประเภท ได้แก่ ประเภท ก 
และประเภท ข รวมท้ังประธาน รองประธาน และเลขาธิการท่ีดํารงตําแหน่งอยู่ ในวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
ตามวาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกสภาอาจารย์ ประเภท ข  
 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

๑. การกําหนดให้สภาอาจารย์ ท้ัง ๒ ประเภท ครบวาระพร้อมกัน จะทําให้เกิดช่องว่างการ
ประชุมหรือไม่  

๒. การปรับ (ร่าง) ประกาศข้อ ๑๓ ไม่มีเหตุจําเป็นท่ีต้องปรับ 
๓. กรณี (ร่าง) ประกาศ ผ่านมติท่ีประชุมแล้ว สภาอาจารย์ชุดปัจจุบันจะทําอย่างไรให้หมดวาระ

พร้อมกันได้ จะต้องออกประกาศใหม่หรือไม่ เน่ืองจากสภาอาจารย์ ประเภท ข ท่ีครบวาระเดือนมิถุนายน 
จะต้องครบวาระในเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมกัน ซ่ึงการท่ีสภาอาจารย์ ประเภท ข ยังไม่หมดวาระแล้วทําให้หมด
วาระอาจจะทําให้มีประเด็นได้ จะต้องแจ้งหรือต้องตกลงกันให้ลาออก ต้องมีแนวปฏิบัติให้เป็นทางการ 
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๔. เสนอว่าให้หารือกับสภาอาจารย์คณะอ่ืนๆ เน่ืองจากแต่ละคณะมีกําหนดครบวาระไม่เท่ากัน 
  ผศ.ศิราณี ศรีใส แจ้งว่า กรณีทราบวันครบวาระแล้ว จะต้องมีกระบวนการเลือกต้ังก่อน แต่ถ้า
ดําเนินการยังไม่เสร็จสิ้น จะให้สภาอาจารย์ชุดเดิมรักษาการไปก่อน โดยมีบทเฉพาะกาลท้ายประกาศฯ ตาม 
(ร่าง) ประกาศฯ ใหม่ ตามท่ีนิติกรคณะและกองกฎหมายให้ข้อเสนอแนะ และท่ีมีข้อสังเกตว่า สภาอาจารย์ 
ประเภท ก เสียสิทธ์ิการครบวาระก่อนเวลา ขอเสนอให้นิติกรคณะช้ีแจงข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ท่ี
ประชุมทราบ 
  ประธานฯ แจ้งว่า ขอให้บรรจุวาระ (ร่าง)ประกาศคณะฯ เป็นเรื่องสืบเน่ือง และขออนุญาตให้  
นิติกรคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพ่ือช้ีแจงข้อสังเกตให้เข้าใจตรงกัน และทางคณะจะทําหนังสือถึงกอง
กฎหมายเพ่ือสอบถามประเด็นข้อสังเกตจากที่ประชุมเรื่องเสียสิทธ์ิก่อนครบวาระ และการเกิดช่องว่างของสภา
อาจารย์ โดยจะให้สําเนาเรียนประธานสภาคณาจารย์ ด้วย 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการให้บรรจุวาระ(ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง สภา
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเรื่องสืบเน่ือง  และขอให้ทําหนังสือถึงกองกฎหมายสอบถาม
ประเด็นตามข้อสังเกตุของท่ีประชุม 
 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบในหลักการให้ดําเนินการตามมติข้อเสนอของท่ีประชุม 
 

 ๓.๓ ให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) แจ้งว่า ผศ.วัลลีรัตน์ พบคีรี 
ซ่ึงเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประสงค์ไม่ต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และในขณะเดียวกัน
ภาควิชาฯ ก็ได้รับอนุมัติโอนย้าย ผศ.ศริยามน ติรพัฒน์ มาเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาฯ อน่ึง ภาควิชาฯ จึงขอ
เสนอคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (ชุดใหม่) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๕ วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อย
แล้ว 
 ดังน้ัน  เพ่ือให้การบริหารงานของหลักสูตรฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึง
เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ดังกล่าว 
อ้างอิงตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ “ข้อที่ ๖๔ (๑) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
และจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรช้ันสูง เป็น
กรรมการ โดยพิจารณาแต่งต้ังคนหน่ึงเป็นประธาน และอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ และ(๒) 
ผู้ทรงคุณวุฒินอกส่วนงานต้นสังกัดอย่างน้อย ๑ คน เป็นท่ีปรึกษา ท้ังน้ีอาจมีอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกร่วมเป็นกรรมการเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม  ให้หัวหน้าส่วนงานต้นสังกัดของหลักสูตร โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจําส่วนงาน เสนอรายช่ือผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยา-
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ตามที่เสนอ 



 

 

๘

 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๔ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งว่า ด้วยภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความ
ประสงค์ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีจะเกษียณอายุ 
ซ่ึงจะทําให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และดําเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ือง รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยช่วงน้ีคณะได้รับอาจารย์ใหม่เข้ามา จึงได้มีการปรับปรุงย่อยหลักสูตร 
ดังน้ันเป็นนโยบายคณะให้ดําเนินการโดยไม่ต้องช่วงเวลาจะเป็นการเสียโอกาส 
  ผศ.สุคนธา ศิริ แจ้งว่า ได้รับข้อสังเกตจากบัณฑิตวิทยาลัยว่า หลักสูตรท่ีมีการปรับปรุงย่อยน้ัน 
ใน ๑ วงรอบของการปรับปรุงย่อยลักสูตรไม่ควรปรับเกิน ๓ - ๔ ครั้ง หรือปีละ ๑ ครั้ง ซ่ึงหลักสูตรควรมีการ
วางแผนช่วงเวลารับอาจารย์เพ่ิม หรือวางแผนช่วงเวลาปรับปรุงย่อยหลักสูตร การเสนอการปรับปรุงหลักสูตร
ย่อยบ่อยเกินไปจะมีผลต่อการเสนอเรื่องในท่ีประชุมบัณฑิตวิทยาลัยล่าช้า 
  ผศ.อังสนา บุญธรรม เสนอว่าน่าจะนําเรื่องกระบวนการปรับปรุงย่อยไปหารือในระดับ
บัณฑิตศึกษา กรณีมีการปรับปรุงย่อยบ่อยน้ันเพ่ือให้หลักสูตรสนองตอบต่อเรื่องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพใน
การขับเคลื่อน  
  ประธานฯ เสนอแนวทางให้หลักสูตรปรับปรุงย่อยเม่ือจําเป็น โดยเสนอเหตุผลต่อท่ีประชุมฯ 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงย่อยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา         
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๕ ให้ความเห็นชอบเสนอขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/ ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามท่ีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสนเทศ
ศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๕๘๖ เม่ือวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังความทราบแล้วน้ัน 
อน่ึงหลักสูตรฯ ได้มีการเปิดภาคพิเศษเพ่ิม จึงขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักสูตรภาค
พิเศษ โดยกําหนดจัดเก็บสําหรับนักศึกษาเลขประจําตัวข้ึนต้นด้วย ๖๖xxxxx ท่ีเข้าศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดดังน้ี 

๑. ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ ๙,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หลักสูตรมหาบัณฑิต  
  - สําหรับผู้เรียนแผน ก ๒ ฉบับละ ๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท 
  - สําหรับผู้เรียนแผน ข   หน่วยกิตละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท 



 

 

๙

๓. ค่าวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
หลักสูตรมหาบัณฑิต 

   

  - สําหรับผู้เรียนแผน ก ๒ คนละ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  - สําหรับผู้เรียนแผน ข   คนละ ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
๔. ค่าลงทะเบียนสอบประมวลความรู้     

  - สําหรับผู้เรียนแผน ข   ครั้งละ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท 
 

 ดังน้ัน  เพ่ือให้เป็นไปตามข้ันตอนการเสนอขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรฯ ต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําส่วนงานก่อนจะ
เสนอไปยังบัณฑิตวิทยาลัย ในการน้ีรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรฯ 
ดังกล่าวด้วย 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/ ภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตามท่ีเสนอ 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๖ ให้ความเห็นชอบการการปรับปรุงย่อยหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร   
สาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งว่า ด้วยภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข มีความประสงค์เสนอ
ขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาค
พิเศษ)  หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระการปรับปรุงหลักสูตร คือ ขอปรับปรุงรายช่ืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือทําหน้าท่ีในการสอน 
ควบคุมการทําวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ และให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล  

 อน่ึง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบและการกล่ันกรองหลักสูตร ดังน้ี   
- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.ม. (บริหารสาธารณสุข) (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  

         ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๕ เม่ือวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
- ท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๕       
- ท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๒๑ ตุลาคม  
  ๒๕๖๕ 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารสาธารณสุข (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

 



 

 

๑๐

๓.๗  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามท่ีคณะได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลง
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงได้มีการใช้ปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้บุคลากรสายวิชาการท่ีมี
ผลงานวิจัยและปริทัศน์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพสูง มาระยะเวลาหน่ึงแล้ว จึงพบว่า
มีอัตราค่าตอบแทนในบางรายการท่ีจําเป็นต้องมีการปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อคณะ ให้
มากย่ิงข้ึน จึงเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไข ประกาศ
คณะ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสรุปสาระสําคัญการเสนอขอปรับแก้ไข รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑. เสนอให้คงเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความในวารสาร ประเภท Quartile ของวารสาร 
Q3 และ Q4 เน่ืองจากเป็น Review Aticle ท่ีมี Impact สูง รายละเอียดดังน้ี 

ประเภท Quartile ของวารสาร 
ค่าตอบแทน (บาท) / บทความ 

บทความวิจัย บทความปริทัศน์ 
Q1 ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 
Q2 ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
Q3 - ๕,๐๐๐ 
Q4 - ๓,๐๐๐ 

 
๒. เห็นชอบให้ยกเลิกการจ่ายค่ายตอบแทน ในข้อ ๓.๒ ของประกาศคณะ ในการจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีอันดับสูงสุดร้อยละย่ีสิบ (top 20%) ตามค่า SJR ของสาขานั้น ในอัตรา 
๑๐,๐๐๐ บาทต่อบทความ 

๓. ให้ระบุคําว่า “Reward” ในช่ือประกาศ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 
๔. มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความ วิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ปรับแก้ตามท่ีประชุมเสนอ โดยให้เสนอเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมครั้งต่อไป 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการงต่อไป  

 

๓.๘  (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัย แจ้งว่า ตามท่ีคณะได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี 



 

 

๑๑

๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงได้มีการใช้ปฏิบัติในการจ่ายเงินสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการท่ีมีผลงานวิจัย
และปริทัศน์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพสูง มาระยะเวลาหน่ึงแล้ว จึงพบว่ามีอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนในบางรายการท่ีจําเป็นต้องมีการปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อคณะให้
มากย่ิงข้ึน จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
แก้ไข ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความ
ปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ๑. ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทน ในข้อ ๓.๓ ของประกาศคณะฯ หลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ในวารสารประเภท Quartile Q3 – Q4 ในอัตรา ๑๕,๐๐๐ บาท/บทความ 
  ๒. แก้ไขหลักเกณฑ์ของบทความท่ีได้รับเงินสนับสนุน ในข้อ ๕.๕ ของประกาศคณะฯ ฉบับเดิม  
จากเดิม “๕.๕ เป็นบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป” เป็น “๕.๕  
เป็นบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป” 

 ในการน้ี คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน
สนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๕ โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

 ประธานฯ เสนอให้ระบุคําว่า “Page charge” ในช่ือประกาศ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากข้ึน 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และ

อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความปริทัศน์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ปรับแก้ตามท่ีประชุมเสนอ โดยให้เสนอเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมครั้งต่อไป 
 มติท่ีประชุม :  เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

 

๓.๙  เสนอช่ือผู้ มี คุณสมบั ติพิจารณาแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
  รองคณบดี แจ้งว่า ตามหนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ี อว ๗๘/ว ๕๔๔๐ ลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง พิจารณาผู้สมควรแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ส่วนงานเสนอรายช่ือบุคลากรเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ ท่ีพ้นจากการปฏิบัติงานและมีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. ๒๕๕๒ น้ัน 

 ในการน้ี ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีความประสงค์เสนอช่ือ ศาสตราจารย์ ดร.
พรพิมล กองทิพย์ สังกัดภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติ
คุณ พร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มเสนอขอแต่งต้ังฯ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ สังกัด
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือแต่งต้ังเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ โดยเสนอไปยังมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบและเสนอไปยังมหาวิทยาลัยให้ดําเนินการต่อไป 



 

 

๑๒

 

๓.๑๐ (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์
สุขภาพ และบริการ วิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามที่คณะได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณและอัตรา
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณและอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพและ
บริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 เพ่ือให้การกําหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพฯ มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณและอัตราค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้ยกเลิกการจ่าย
ค่าตอบแทนในการออกปฏิบัติงานนอกสถานท่ี ของบุคลากรของศูนย์สุขภาพฯ ท่ีรับเงินค่าจ้างเป็นรายเดือนและ
รายวัน คํานิยามในประกาศ และการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในบางรายการรายละเอียด (ร่าง) 
ประกาศฯ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ท่ีประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. เพ่ือให้เข้าใจกรณีจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรของคณะหรือศูนย์ และท่ีไม่เป็นบุคลากรของ

คณะหรือศูนย์ ขอให้ปรับข้อความข้อ ๓ “ให้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากงานปกติ”  เป็น “ให้จ่ายค่าตอบแทนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงาน
ปกติ”  

๒. ข้อ ๘ (๘.๑) ค่าตอบแทนวิทยากร อัตรา ๕๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท/ช่ัวโมง ปรับเป็น ๕๐๐ 
– ๒๐,๐๐๐ บาท/ช่ัวโมง 

๓.  ข้อ ๑๐ ค่าตอบแทนแก่ผู้ท่ีทําหน้าท่ีติดต่องานให้ศูนย์ ข้อ ๑๐.๑ บุคลากรคณะ ขอให้
ทบทวนค่าตอบแทน โดยให้หารือกับหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์ เร่ืองวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 

๔. ข้อ ๖.๒ ตัดข้อความ “ท่ีไม่ได้ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของคณะ” 
๕. มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป 

 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งว่า ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม จะมีหน้าท่ีรับผิดชอบงานต้ังแต่รับงานจนกระท่ังรายงานผล และประเมินผล ยกเว้นงาน Research 
Contact ซ่ึงมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน  

 อ.วรากร โกศัยเสวี เสนอให้มีจัดอบรมบุคลากรของ OPHETS ให้รับทราบข้อมูลท่ีถูกต้องจาก
แต่ละภาควิชา หรืองานแต่ละประเภท เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินการติดต่องานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
นอกจากน้ีภาควิชาปรสิตวิทยาฯ จะมีเงินรายได้ของภาควิชา ๘๐% เพ่ือให้บริหารจัดการเครื่องมือหรืออุปกรณ์
ต่างๆ คณะจะส่วนสนับสนุนด้านใดได้บ้าง ในส่วนของภาควิชา การรายงานผลจากการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการจะมีความเฉพาะ มีเอกสารประกอบและรายละเอียด ท่ีบุคลากรของภาควิชาได้ผ่านการอบรม
เพ่ือเข้าระบบ ISO แล้ว  



 

 

๑๓

 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ตามข้อ ๗ คณะจัดสรรเงินในอัตราร้อยละ ๓๐
และอัตราร้อยละ ๒๐ หลักจากหักค่าตอบแทน เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาควิชาหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโครงการในอัตราร้อยละ ๔ ซ่ึงภาควิชาจะต้องมีแผนท่ีชัดเจนเพ่ือท่ีจะให้จัดสรรค่าใช้จ่ายแต่ละส่วน
ต่อไป ส่วนเรื่องการรายงานผลวิเคราะห์ อยากให้จัดให้อบรมแก่บุคลากรของ OPHETS จะได้ฝึกเรื่องต่างๆ 
เพ่ือให้ดําเนินการต่อไปได้   

 อ.วรากร โกศัยเสวี แจ้งว่า ขณะน้ีภาควิชาอยู่ระหว่างจัดทําผังโครงสร้างบุคลากรเพ่ือเข้า
ระบบ ISO จะขอประสานรายช่ือบุคลากรของ OPHETS ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการดําเนินการด้านวิเคราะห์ 
รายงานผลระบบ ISO  

 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานศูนย์สุขภาพ และบริการ วิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้
ปรับแก้ตามท่ีท่ีประชุมเสนอ  
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

 
๓.๑๑ (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและอัตราการ

จัดสรรเงินค่าธรรมเนียม การให้บริการรับทําวิจัยและการบริการทางวิชาการท่ีต้องทําสัญญาของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ แจ้งว่า ตามท่ีคณะได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
การจัดเก็บและอัตราการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม การให้บริการรับทําวิจัยและการบริการทางวิชาการของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงได้มีการใช้ปฏิบัติในจัดเก็บและอัตราการ
จัดสรรเงินค่าธรรมเนียม การให้บริการรับทําวิจัยและการบริการทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มา
ระยะเวลาหน่ึงแล้ว จึงพบว่ามีจําเป็นต้องมีการปรับแก้ไขให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ ให้มาก
ย่ิงข้ึน จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไข 
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บและอัตราการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม การให้บริการรับทํา
วิจัยและการบริการทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดโดยสรุปดังน้ี 

๑. คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการรับทําวิจัยและการให้บริการ
ทางวิชาการอ่ืนท่ีต้องจัดทําสัญญาหรือข้อตกลง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง  
     กรณีแหล่งทุนประสงค์จะจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในอัตราท่ี
แตกต่างจากอัตราท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์กําหนด ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และแหล่งทุน 

๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการให้บริการรับทําวิจัยและการให้บริการ
ทางวิชาการท่ีต้องจัดทําสัญญาหรือข้อตกลง ท่ีได้จัดเก็บตามข้อ ๒ ในอัตรา ดังต่อไปน้ี  

 ๑) จัดสรรให้มหาวิทยาลัยมหิดล ในอัตราร้อยละ ๔  



 

 

๑๔

 ๒) จัดสรรเข้าบัญชีเงินรายได้คณะสาธารณสาธารณสุขศาสตร์ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๑ 
และจัดสรรตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี         

        (๑) สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานบริการวิชาการตามพันธกิจและความ     
             เช่ียวชาญของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ 
        (๒) สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 
             ในอัตราร้อยละ ๒ 

 ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บ
และอัตราการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม การให้บริการรับทําวิจัยและการบริการทางวิชาการท่ีต้องทําสัญญาหรือ
ข้อตกลงของคณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 

 
 ๓.๑๒ (ร่าง) ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ เร่ือง การปฏิบัติงานนอกและในสถานท่ีต้ังของ

สํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้การปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ังและในสถานท่ีต้ัง ของสํานักงานคณบดี 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ
บริบทท่ีอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต อีกท้ังเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกันอย่าง
คุ้มค่า ในการน้ี คณะจึงได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกและในสถานท่ีต้ังของสํานักงาน
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
  ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะมีการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ังได้จะต้องได้ประโยชน์ในการทํางาน
สูงสุดและเป็นประโยชน์ในมิติอ่ืนๆ ด้วย โดยมีเงื่อนไขการดําเนินการ Co-working ควบคู่กับการคืนพ้ืนท่ีจาก
พ้ืนท่ีการใช้งานเดิม/ ใช้ทรัพยากรน้อยลง โดยเป็นความสมัครใจของสํานักงานคณบดี ต้องมีสัมฤทธิผลของงาน
เป็นสําคัญ ภายใต้การสนับสนุนให้ดําเนินการจากคณะ 
  ผศ.ศิราณี ศรีใส แจ้งว่า ในประกาศขอให้มีรายละเอียดการประเมินสัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน
นอกสถานท่ี 
  ประธานฯ แจ้งว่า ในส่วนของภาควิชา ขอให้หัวหน้าภาควิชาสามารถบริหารจัดการภายใน
ภาควิชา ส่วนการปฏิบัติงานจะต้องมีตารางเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละเดือน 
  ผศ.สุคนธา ศิริ สอบถามว่า กรณีภาควิชามีแนวปฏิบัตินอกสถานท่ีต้ัง จะดําเนินการสแกนน้ิวเข้า
งานอย่างไร  
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้เสนอรายละเอียดการลดการใช้ทรัพยากร 
/ ลดการใช้พ้ืนท่ี และปรับแนวทางปฏิบัติ (รา่ง) ประกาศฯ โดยเสนอเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมครั้งต่อไป 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้ดําเนินการเสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคร้ังต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องสืบเน่ือง 
๔.๑  พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และกําหนดอัตรา     



 

 

๑๕

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
  ตามหนังสือ ท่ี อว ๗๘.๐๒/๑๐๑๖๗ เรื่อง ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แจ้งให้หลักสูตรจะต้องจัดทําประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จก่อนการดําเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๖ ซ่ึงขอให้หลักสูตรดําเนินการเสนอขออนุมัติรายการและอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไปยังบัณฑิต
วิทยาลัย รายละเอียดทราบแล้วน้ัน 
  ในการน้ีมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้เสนอขออนุมัติปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ๔ หลักสูตร จํานวน ๓ เร่ืองทางอีเมล เม่ือวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
โดยให้แสดงความเห็นกลับมา ภายในวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

๑) การเสนอขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยขอยกเลิกการจัดเก็บค่าทําวิจัยเพ่ือ 
ทําวิทยานิพนธ์ของหลักสูตร วท.ม.(ชีวสถิติ) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) และหลักสูตร วท.ม. (สุขศึกษา
และส่งเสริมสุขภาพ) (หลกัสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 

๒) การเสนอขอกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม และค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน          
หลักสูตร  พย.ม.(การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 

 ๓) การเสนอขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมศึกษาดูงาน ค่าธรรมเนียมฝึกภาคสนาม และค่า 
อุปกรณ์พิเศษหลักสูตร วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 
   ท่ีประชุมมีมติให้ความเห็นชอบเกินกึ่งหน่ึงของท่ีประชุม ในการเสนอขอปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้ง ๓ เร่ือง  
     ท่ีประชุม :  รับทราบและเห็นชอบให้งานบริหารการศึกษาฯ ดําเนินการต่อไป 

 

  ๔.๒  งานบริหารสินทรัพย์  (หอประชุมราชพฤกษ์) 
ประธานฯ แจ้งว่า  ตามท่ีคณะได้มีหนังสือ อว ๗๘.๑๔/๐๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอการเช่าพ้ืนท่ีว่า ทางคณะฯ ยินดีรับข้อเสนอการเช่าในอัตรา ๑๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน 
ยกเว้นระยะเวลาในการเช่าพ้ืนท่ี ท่ีทางบริษัทฯ ขออายุสัญญาเป็นระยะเวลา ๑๒ ปี แต่เน่ืองจากอธิการบดีได้
มอบอํานาจให้หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี) ลงนามสัญญาท่ีมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี เว้นแต่อธิการบดีจะอนุมัติและ
มอบอํานาจให้คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในสัญญาเช่าได้ไม่เกิน ๑๐ ปี น้ัน 
บริษัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต์รีเทล จํากัด (“สตาร์บัคส์”) ได้มีหนังสือท่ี ๒๑๑/๒๐๒๒ ลงวันท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
แจ้งตอบกลับเรื่องเง่ือนไขอายุสัญญาเช่าว่า เน่ืองด้วยระบบการทํางานของสตาร์บัคส์เน้นถึงการให้บริการลูกค้า
ท่ัวโลกด้วยมาตรฐานเดียวกัน ผ่านประสบการณ์สตาร์บัคส์ท่ีลูกค้าสามารถเข้าถึงได้จากบรรยากาศของการ
ตกแต่งร้าน รวมไปถึงการให้บริการโดยพาร์ทเนอร์ท่ีได้รับการฝึกมาอย่างดี ทําให้ต้นทุนท่ีเกิดขึ้นน้ันมีจํานวน
ค่อนข้างสูง จึงส่งผลให้อายุสัญญาเพียงแค่ ๓ ปี ไม่สามารถทําให้สตาร์บัคส์เดินหน้าในการลงทุนสร้างต่อไปได้ 
อย่างไรก็ดีทางบริษัท คอฟฟ่ี คอนเซ็ปต์รีเทล จํากัด (“สตาร์บัคส์”) มีความต้ังใจท่ีจะร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการ
ให้บริการกับทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอความอนุเคราะห์ทําสัญญาเช่าพ้ืนท่ีเป็น
ระยะเวลา ๑๐ ปี ตามอํานาจท่ีอธิการบดีจะอนุมัติและมอบอํานาจให้คณบดีดําเนินการได้ 

  ท่ีประชุม   :   รับทราบ 



 

 

๑๖

   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๕.๑ เรื่องแจ้งจากคณบดี 
 ๕.๑.๑ นโยบายการจัดการศึกษาแบบ ๔+๑ 
    ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. ๒๕๖๕  ข้อ ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซ่ึงเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับ
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิด
สอนอยู่แล้ว แต่ให้เสริมศักยภาพของผู้เรียนโดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ี
เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทําวิจัยทางวิชาการท่ีลุ่มลึก หลักสูตรก้าวหน้าแบบวิชาการต้องมีการ
เรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต น้ัน เพ่ือให้หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์มี
ความสอดคล้องตามความต้องการของสังคมโดยเฉพาะภาคธุรกิจแนวใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบพลวัต 
รวมทั้งเป็นการขยายศักยภาพการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  คณะจึงกําหนดนโยบายให้
หลักสูตรของคณะ ดําเนินการประสานความร่วมมือกับคณะ/สาขาวิชา ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลผลิตบัณฑิต
แบบ ๔+๑ (ปริญญาตรี ๔ ปี ปริญญาโท ๑ ปี)  ท้ังน้ีจึงขอความร่วมมือให้ทุกภาควิชาแจ้งช่ือ หลักสูตรในคณะ/
สาขาวิชา ท่ีสนใจจะดําเนินการร่วมผลิตบัณฑิตแบบ ๔+๑ มายังคณะต่อไปด้วย 

 ๕.๑.๒ คณะกําหนดเวลาการใช้ห้องปฏิบัติการเพ่ือการทําวิจัย/การเรียนการสอน สําหรับนักศึกษา
และบุคลากร ในวันทําการ เปิดเวลา ๐๖.๐๐ น. และ ปิดเวลา ๒๐.๐๐ น.  ท้ังน้ีหากมีความจําเป็นต้องใช้
ห้องปฏิบัติการในวันหยุดราชการหรือในวันทําการท่ีเกินว่าเวลาท่ีคณะกําหนดไว้ ขอให้จัดทําหนังสือผ่านหัวหน้า
ภาควิชา/ประธานหลักสูตร ขออนุญาตเข้าใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาทําการต่อไป 

 ๕.๑.๓  ตามท่ีหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบรายวิชา มีการกําหนดใช้พ้ืนท่ีภายในคณะเป็นพ้ืนท่ีในการ
จัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัย ให้แก่นักศึกษาในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจวัดประเมินสิ่งแวดล้อม นํ้า 
อากาศ ฯลฯ น้ัน  ขอให้หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบวิชา ส่งผู้แทนนักศึกษาเข้านําเสนอผลงานจากการศึกษาตรวจวัด
ประเมินฯ พ้ืนท่ีภายในคณะ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เป็นเวลา ๕ นาที  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
และสร้างความภูมิใจให้นักศึกษา 

 ๕.๑.๔ รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุง/พัฒนาด้านกายภาพและความปลอดภัย โครงการ “PH 
Home Managerial Walk by The Team” จากการท่ีคณบดีและทีมบริหาร เข้ารับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากภาควิชา  ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๕  จํานวน ๙ ภาควิชา จากท้ังหมด ๑๓ ภาควิชา  
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๒๓ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ท่ีประชุม   :   รับทราบ 

 
 ๕.๒  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดี 
  ๕.๒.๑ งานพัฒนาคุณภาพองค์กร 

๑) สืบเน่ืองจากอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เย่ียมชมและรับฟังผลการ
ดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA – Visit) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือติดตาม



 

 

๑๗

ผลการดําเนินงาน และรับทราบปัญหา/อุปสรรคการดําเนินงาน ตลอดจนความต้องการความช่วยเหลือจาก
มหาวิทยาลัย และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานมุ่งสู่ Word Class University เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๒) สรุปภาพรวมค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดตามข้อตกลงตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน และแนวทางการ
ดําเนินงาน ระดับภาควิชาของคณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 ตามท่ีคณะได้ขอความอนุเคราะห์ภาควิชาพิจารณาปรับค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จํานวน ๑๗ ตัวช้ีวัด หลังจากการเย่ียมชมภาควิชา โดยภาพรวมค่า
เป้าหมายตัวช้ีวัด ระดับภาควิชา เปรียบเทียบกับเป้าหมายของคณะ สรุปตามยุทธศาสตร์ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม สรุปเป็นด้านได้ดังน้ี 

๑. ด้านการวิจัย    
๑.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มุ่งเน้นจํานวนผลงานตีพิมพ์ร่วมกับนักวิจัยต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน

โดยสามารถใส่ Co-Author ให้มี Affrication อยู่ต่างประเทศ อาจจะมองในมิติของ Adjunct Professor                          
๑.๒ การมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม/เอกชน โดยเฉพาะภาควิชาท่ีมีความ

ร่วมมือกับภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม ให้ภาควิชาใส่ช่ือ ทําหนังสือสัญญาอย่างเป็นทางการในการขอตีพิมพ์
ผลงานกับภาคเอกชนกับภาควิชาด้วย (private sector) 

๑.๓ การเดินทางไปเจรจาธุรกิจโซนประเทศญ่ีปุ่น ร่วมกับคณะได้แก่ ภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุข โภชนวิทยา และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

๑.๔ การขอทุนโครงการวิจัย ให้ขอใช้เงินแหล่งทุน คปก. และกองทุนครองราชย์  
๒. ด้านการศึกษา 
๒.๑ โครงการ ๔ + ๑ (หลักสูตรปริญญาตรี + ปริญญาโท) ทําให้นักศึกษาสามารถเรียนจบเร็ว

ข้ึน ๑ ปี โดยได้รับการจ่ายค่าเทอมในระดับปริญญาตรี ซ่ึงทําภายใต้ความร่วมมือกับบัณฑิตวิทยาลัย และคณะ
จะได้รับประโยชน์สูงสุด (ยังจํากัดภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล) 

๒.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สามารถจัดโครงการส่งนักศึกษา inbound และ outbound หาก
ภาควิชาสนใจประสานกับทางงานวิเทศสัมพันธ์ โดยอาจจัดเป็น online ๘๐% และ onsite ระยะสั้นๆ  

๒.๓  การปรับช่ือรายวิชาในระดับป.โท/เอก เพ่ือให้มีความน่าสนใจต่อกลุ่มลูกค้ามากข้ึน โดยดู
จากฐานของลูกค้าท่ีสนใจในหลักสูตร 

๓. ด้านการบริการวิชาการ 
๓.๑ ภาควิชาพยายามจัดบริการวิชาการ training แบบ High executive จาก expertise ของคณะ 

 ๓.๒ หากภาควิชามีกลุ่มลูกคา้ สมารถส่งเรื่องให้ OPHETS จัดอบรมให้จนถึงการให้ 
certificate รวมถึงการทําประชาสัมพันธ์ 
 ๓) การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 



 

 

๑๘

 ตามท่ีศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง ขอความร่วมมือจากส่วนงานให้ดําเนินการรายงานการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕)  ซ่ึงคณะได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปการดําเนินการ ดังน้ี 
 ผลการบริหารความเสี่ยงของระดับส่วนงาน มีเหตุการณ์ความเสี่ยงท้ังหมด ๑๒ เหตุการณ์  
บริหารจัดการเหตุการณ์ความเสี่ยงแล้ว ระดับความเสี่ยงลดลงมี ๑๐ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ และ
ระดับความเส่ียงเท่าเดิมมี  ๒  เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๕.๒.๒ งานบริหารการเงิน (การจัดเก็บรายได้จากการดําเนินงานของคณะ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖) 

   ตามท่ีคณะ ได้ประมาณการการจัดเก็บรายได้จากการดําเนินงานของคณะ ประจําปี ๒๕๖๕ 
จํานวน ๙๕,๖๑๕,๗๐๐.- บาท การจัดเก็บรายได้จริง ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้จํานวน 
๓,๒๑๒,๗๐๕.๗๓ บาท (ร้อยละ ๓.๓๖) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๒.๓ งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ 

    ๑) การจัดซ้ือจัดจ้างประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๖    
  คณะ ได้กําหนดให้แต่ละภาควิชาหรือหน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจําปี ๒๕๖๖ 

กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรืองานจ้างก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ๒) การตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม สรุปดังน้ี 
      - สรุปผลรายการครุภัณฑ์ท่ีเข้าทําการตรวจสอบประจําภาควิชา/หน่วยงาน จํานวน ๑๖,๗๗๙  
                        รายการ 

- สรุปผลการตรวจสอบพัสดุคงคลัง จํานวน ๑๖๗ รายการ 
  ๕.๒.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ตามท่ี งานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณบดี ได้มีหนังสือ ท่ี อว ๗๘.๑๔๑.๒/๕๑๒ ลง
วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เร่ืองการเปล่ียนประเภทการจ้าง ของสายสนับสนุน จากพนักงานงาน
มหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) โดยภาควิชา /หน่วยงานใดมีสายสนับสนุน
ท่ีมีประเภทการจ้างเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) คุณวุฒิปริญญาโท คุณสมบัติตามประกาศคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ และมีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การ
กําหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษา อังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยและ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความ
ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทการจ้าง ให้จัดทําเอกสารตามแบบฟอร์มประเมินการเปลี่ยนประเภทการจ้างและผล
คะแนนภาษาอังกฤษ ไปยังงานบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๕.๒.๕ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 



 

 

๑๙

๑) หลักสูตร ร่วมส่งโปสเตอร์แสดงในงาน MU Quality Forum: World Class Education 
Standards เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

รศ.มธุรส ทิพยมงคลกุล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน และร่วมแสดงโปสเตอร์ของหลักสูตรฯ ในงาน MU Quality Forum: World Class 
Education Standards และทําหน้าท่ีให้ข้อมูลหลักสูตรฯ ประจําจุดแสดงโปสเตอร์ ซ่ึงได้รับรองคุณภาพ
การศึกษาระดับนานาชาติ โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าร่วมงานฯ ได้ทาง Onsite และ Online 
ซ่ึงบุคลากรของคณะ ได้แก่ ผศ.กิตติพงศ์ พลเสน, ผศ.สุภาวดี  ผลประเสริฐ และ นางสาวปุณณภา ระวานนท์  
เข้าร่วมงานฯ ด้วย 

๒) กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงาน ดําเนินการด้าน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

(๑) รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรภายในส่วนงาน ท่ีคณะ
ได้ดําเนินการ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในระบบของมหาวิทยาลัย ได้ ต้ังแต่วันท่ี ๗ พฤศจิกายน -                 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยงานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นผู้ดําเนินการ 

(๒) ลงทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-
QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA) โดยใช้ AUN-QA Criteria Version 4.0 ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ได้ต้ังแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
        ในการน้ี  สําหรับการดําเนินการ ข้อ (๒) หลักสูตรของคณะ จํานวน ๒๐ หลักสูตร ได้รับ
การตรวจประเมินฯ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล ครบถ้วน และทุกหลักสูตรอยู่ในระยะเวลาการรับรอง (๕ ปี)    
                           อน่ึง หากหลักสูตรใด มีความประสงค์รับการตรวจประเมินฯ MU AUN-QA (Version 
4.0) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สามารถแจ้งความประสงค์รับการตรวจประเมินฯ หรือ สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้
ท่ี งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ภายในวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๕.๒.๔ กําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๑  วันศุกร์ท่ี  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๒  วันศุกร์ท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๓  วันศุกร์ท่ี  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๔  วันศุกร์ท่ี  ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๕  วันศุกร์ท่ี  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๖  วันศุกร์ท่ี  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๗  วันศุกร์ท่ี  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๖* 
ครั้งท่ี ๘  วันศุกร์ท่ี  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๙  วันศุกรท่ี์  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๑๐  วันศุกร์ท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๑๑  วันศุกร์ท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ 



 

 

๒๐

 ครั้งท่ี ๑๒  วันศุกร์ท่ี  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๖ 
หมายเหตุ : ประชุมทุกวันศุกร์ท่ี ๔ ของแต่ละเดือน 

    วันและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
๕.๓  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
  ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

๕.๔  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
   ไม่มีเร่ืองแจ้ง 

 

 ๕.๕  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 
 ๕.๕.๑ เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโนบายด้านการศึกษา ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 

                    ๑)  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหิดลมีเป้าหมายในการส่งเสริมผลักดันหลักสูตร
ประเภท Non-degree ให้มีการบูรณาการข้ามศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน 
ในการน้ี  กองบริหารการศึกษาจึงได้ ได้จัดทํา (ร่าง) ข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรประเภท Non Degree และ
(ร่าง) แบบฟอร์มการจัดทําข้อมูลรายละเอียด หลักสูตรประเภท Non-Degree  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีแนวทาง
ในการกํากับคุณภาพการจัดทํา หลักสูตรประเภท Non-Degree ต่อไป  
 ๒) โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การพัฒนาอาจารย์สายวิชาการ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล  
 กําหนดจัดโครงการในวันพุธท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันอังคารท่ี ๖ – วันพฤหัสบดีท่ี ๘ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เข้าใจหลักการพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดทําข้อมูลรายละเอียดสําหรับหลักสูตรตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
รวมท้ังมีการพัฒนาทักษะในการประเมินเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรและรายวิชา สําหรับการพิจารณากล่ันกรอง
หลักสูตรในระดับส่วนงาน และ/หรือระดับมหาวิทยาลัยได้  ซ่ึงทางคณะ ได้ส่งรายชื่อ อ.ดร.เชต ใจกัลยา และ     
อ.ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ เข้าร่วโครงการดังกล่าว 

๓) ข้อกําหนดการอบรมตามหลักสูตรการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์การศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์

การเรียนรู้ (Outcome Based Education: OBE) สําหรับเบิกจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่ประธานหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ประธาน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงท้ังประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรการจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีมุ่งผลลัพธ์การเรียน หรือ OBE หรือ เกณฑ์พัฒนา
คุณภาพหลักสูตร AUN-QA ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้  

ซ่ึงคณะได้ดําเนินการจัดทําคลิปวิดีโอหัวข้อ How to Write Course Learning Outcome 

(มีบทบรรยายภาษาอังกฤษ) โดย ศ.ดร.สุมาลี ต้ังประดับกุล และ รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต ท่ีปรึกษา



 

 

๒๑

คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร  ซ่ึงประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบสามารถใช้เป็นการเข้าอบรม

ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาตามเกณฑ์ OBE ตามประกาศข้างต้นได้ 

๔) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษารุ่นท่ี ๓ (MU-ADP #3) 

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

  ๕) การใช้บริการใบแสดงผลการศึกษาแบบดิจิตัล (Digital Transcript) โดยสํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิตัล (องค์การมหาชน) 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดทํา Digital Transcript สําหรับผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการสมัคงานและการตรวจสอบคุณวุฒิน้ัน  ในการน้ีกองบริหารการศึกษาขอ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า  สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตัล (องค์การมหาชน) ได้เปิดให้บริการใบแสดงผล
การศึกษาในรูปแบบดิจิตัล ท่ีมี Digital Signature ในการช่วยป้องกันการแก้ไขโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง อีกท้ังนายจ้าง
ยังสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องสง่เอกสารกลับมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบ สะดวกท้ังผู้สําเร็จ
การศึกษาและนายจ้าง จัดเก็บง่าย ส่งต่อได้รวดเร็ว หมดกังวลเรื่องสูญหายหรือถูกปลอมแปลง โดยศึกษา
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.dga.or.th/document-sharing/infographic/๓๖๕๐๗/ 

  ๖) การกําหนด Qualification Framework มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาปี ๒๕๖๕ และ 
การจัดทําข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล 

กองบริหารการศึกษา ได้เสนอการกําหนด Qualification framework มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา ปี ๒๕๖๕ และการจัดทําข้อมูลรายละเอียดหลักสูตร สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมี
การนําข้อเสนอแนะจากกรรมการฯ มาปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียด (มคอ.๒)  ซ่ึงจะนําไปเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

๗) ตามท่ี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ถูกยกเลิกโดย
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว กองบริหารการศึกษาจึงขอเสนอการกําหนด
สัดส่วนการแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับตํ่า
กว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จํานวน ๒ 
ท่าน และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน ๒ ท่าน 

โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท่าน และผู้ใช้บัณฑิต ๑ ท่าน เป็นกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรระดับส่วนงาน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๑ ท่าน และผู้ใช้บัณฑิต ๑ ท่าน เป็นกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 
  ๕.๕.๒ เรื่องแจ้งการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ๑) สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑ - ๔  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
รวม ๗๔๓ คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๒) รายงานผลตารางการจัดทําทวนสอบรายวิชาเฉพาะสาขา ช้ันปีท่ี ๓ - ๔ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔  ทุกสาขาวิชาเอก ได้จัดทําทวนสอบรายวิชาครบถ้วนตามท่ีเสนอมา รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 



 

 

๒๒

 ๓) รายงานมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ 
วันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
      ๔) สรุปสถานการณ์การเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ หลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี จํานวน ๔ หลักสูตร (หลักสูตรเปิดใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร) 

 ๕) รายงานผลการส่ง มคอ.๓/๔ และ มคอ.๕/๖ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันท่ี 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๕.๓  เรื่องแจ้งจากบัณฑิตศึกษา เรื่องแจ้งการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
  ๑) (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการพัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการ
พัฒนาคณาจารย์บัณฑิตศึกษาไปเสนอผลงานทาง วิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จาก
เงินรายได้บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนในลักษณะสมทบให้แก่คณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
  ๒) หลักสูตรท่ีผ่านการรับรอง/ รับทราบจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกล่ันกรองฯ ๓ หลักสูตร 
      - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชติ) 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖ 
      - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการระบาดทางการ
สาธารณสุข (หลักส฿ตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖ 
      - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๖ 

๓) กําหนดการเปิดระบบเกรดออนไลน์ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรสามารถ
แจ้งผลการประเมินรายวิชาผ่านระบบส่งเกรดออนไลน์ ระหว่างวันท่ี ๕ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

๔) กําหนดการลงทะเบียนและชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจําภาคปลายปีการศึกษา 
๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๑. เปิด-ปิดภาคการศึกษา ๙ มกราคม - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
๒. พบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบการ

ลงทะเบียน 
ต้ังแต่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

๓. นักศึกษา ป.โท จองวิชาเลือก ๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๔. ลงทะเบียนของนักศึกษาทุกช้ันปี  ๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๕. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมการศึกษา 

(ช่วงลงทะเบียนปกติ) ชําระหลังจากนี้ต้องเสียค่าปรับ 
๖ มกราคม ๒๕๖๖ (ภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. 

๖. ลงทะเบียนล่าช้า (ชําระค่าปรับเหมาจ่าย ๒,๐๐๐บ.) ๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
๗. วันสุดท้ายของการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและ

การชําระค่าปรับ 
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

๕) ขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 



 

 

๒๓

สรุปจํานวนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ท่ียังไม่สําเร็จการศึกษาและได้ใช้ระยะเวลา
การศึกษาเกินระยะเวลาสูงสุดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ และ พ.ศ.๒๕๕๘ 
แล้ว รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

- หลักสูตรปริญญาโท อยู่ระหว่างเสนอรายช่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อภาค
การศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อท่ีประชุมสภาฯ ครั้งท่ี ๕๘๖ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมจํานวน 
๓๒ คน แยกเป็น พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๑ คน, พ.ศ.๒๕๕๙ จํานวน ๑๔ คน และ พ.ศ.๒๕๖๐ จํานวน ๑๗ คน 

- หลักสูตรปริญญาเอก อยู่ระหว่างเสนอรายช่ือขออนุมัติขยายระยะเวลาศึกษาต่อภาค
การศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อท่ีประชุมสภาฯ ครั้งท่ี ๕๘๖ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จํานวน ๓ คน 

๖) การดําเนินการลงทะเบียนรายวิชาเลือก สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจําภาค
ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
สํารวจความต้องการเปิดรายวิชาในหมวดวิชาเลือกไป
ยังหลักสูตรปริญญาโท 

๑๐ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

เปิดระบบ Pre-registration ให้นักศึกษาจองรายวิชา
เลือกท่ีต้องการลงทะเบียน 

๗ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ลงทะเบียนปกติ ๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ลงทะเบียนล่าช้า / เพ่ิม - ลด ๙ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ 

 
๗) สรุปจํานวนนักศึกษาสถานภาพ ทดลองเรียน รหัส ๖๓-๖๔ ท่ีจะสิ้นสุดภาคต้นปีการศึกษา 

๒๕๖๕ สิ้นสุดสถานภาพ วันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนักศึกษารหัส ๖๔ จํานวน ๕ คนท่ี
ยังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ซ่ึงรายช่ือนักศึกษาได้แจ้งให้กับ ประธานหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

๘) กําหนดการสอบภาษาอังกฤษเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๕ 
๕.๕.๔  เรื่องแจ้งจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

๑) สรุปสถานการณ์การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน ๑๘  
หลักสูตร  

   - หลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบ ใช้กับรุ่นนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๕  จํานวน ๙ หลักสูตร 
   - หลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบ ใช้กับรุ่นนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๖  จํานวน ๘ หลักสูตร 
   - หลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบ ใช้กับรุ่นนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๗  จํานวน ๑ หลักสูตร 
๒) สรุปรายวิชาท่ีเปิด MAP-C ในระบบบัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ

สาธารณสุขศาสตร์  จํานวน ๒๘ รายวิชา (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 

๓) สรุปการสํารวจรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ e–Learning คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕  คงเดิม มีจํานวน ๘๐  รายวิชา 



 

 

๒๔

๔) สรุปหลักสูตรท่ีเสนอขอพิจารณาอนุมัติการเขียนภาษาท่ีใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือสาร
นิพนธ์ ๕ ปี ย้อนหลัง (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเอกสาร
ประกอบการประชุม 
      ๕.๕.๕ คณะจะกําหนดเปิดประตูเล็ก ด้านหน้าคณะ เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๖  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
    โครงสร้างศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (มติสภามหาลัย ปี 
๒๕๖๔) หน้าท่ีความรับผิดชอบศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

   ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภายใต้คณะ มี
ภาระหน้าท่ี คือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ ในพันธกิจการบริการวิชาการ “ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” เป็นหน่วยงานท่ีไม่เทียบภาควิชา  มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการ
ให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และสิ่งแวดล้อม ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี นวดแผนไทยประยุกต์ ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม รับทําวิจัยตามความเช่ียวชาญเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม จัดทําหลักสูตรและโครงการอบรม
สัมมนาระดับชาติและนานาชาติ และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ความสําเร็จของการบริการวิชาการของคณะฯ 
คือ การมีรายได้เพ่ิมข้ึน และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะฯ  

 งานของศูนย์จําแนกออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) งานบริหารบริการวิชาการ  และ ๒) งานบริการ
วิชาการ  โดยมีรายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ดังน้ี 

๑. งานบริหารบริการวิชาการ   
  ๑.๑ กํากับดูแลติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการของคณะ 

๑.๒ กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดําเนินโครงการบริการวิชาการของคณะ 
 ๑.๓ จัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณของโครงการบริการวิชาการ เสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะและมหาวิทยาลัย 

๑.๔ ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานให้กับโครงการบริการวิชาการ 
๒. งานบริการวิชาการ แบ่งงานออกเป็น ๖ ส่วน ตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือให้บริการแก่

หน่วยงานและบุคคลท้ังภายในและภายนอกคณะ ได้แก่ ๑) การจัดอบรมและสัมมนา ๒) การบริการงานรับทํา
วิจัย ๓) การบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทํางานและส่ิงแวดล้อม ๔) การวิเคราะห์ตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการ ๕) การตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี และ ๖) การนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ  เพ่ือสนับสนุนการบริการ
วิชาการของคณะให้มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีของศูนย์ทําหน้าท่ีต่อไปน้ี  

๒.๑ การจัดอบรมและสัมมนา  ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร จัดทําทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 
ประสานงานผู้จัดทําหลักสูตรและวิทยากร จัดเตรียมสถานท่ี ทําหน้าท่ี MC ของงาน (ถ้าผู้จัดต้องการ) จัดเตรียม
อาหารว่างและอาหารกลางวัน ประเมินผลการอบรมสัมมนา จัดทําใบประกาศ (E-Certificate) (ถ้าต้องการใบ



 

 

๒๕

ประกาศ Hard copy จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้เข้ารับการอบรมและผู้จัด
หลักสูตรอบรม/สัมมนา) 

๒.๒ การบริการงานรับทําวิจัย สนับสนุนงานรับทําวิจัยโดยประสานงานกับหัวหน้าโครงการและผู้
ว่าจ้างหรือแหล่งทุนท้ังก่อนและในระหว่างการดําเนินโครงการ  เตรียมเอกสารประกอบ การย่ืนข้อเสนอ
โครงการและการทําสัญญา จัดทําใบเสนอราคา ใบแจ้งหน้ี บันทึกส่งมอบงานพร้อมขอเบิกเงิน ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการและแหล่งทุน 

๒.๓ การบริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทํางานและสิ่งแวดล้อม  ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน
กับอาจารย์เพ่ือสํารวจเบ้ืองต้นและกําหนดจุดการตรวจวัด จัดทําใบเสนอราคา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการ
ตรวจวัด จัดทํารายงานเพื่อให้อาจารย์ท่ีรับผิดชอบตรวจทานและรับรอง ส่งใบแจ้งหน้ี ส่งมอบรายงาน และ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า 

๒.๔ การวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์ จัดทําใบเสนอราคา รับ/เก็บ
ตัวอย่าง ประสานงานระหว่างห้องปฏิบัติการท่ีวิเคราะห์และลูกค้า จัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ และใบแจ้งหน้ี 

๒.๕ การตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของศูนย์ จัดส่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างให้
ลูกค้า ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือจัดทีม เช่น แพทย์ เจ้าหน้าท่ีเจาะเลือด/วัดความ
ดัน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย ประสานงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวภาพ จัดทํารายงานและส่งให้
แพทย์เพ่ือรับรองผล และส่งมอบให้ลูกค้า  

๒.๖ การนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ  พัฒนาบริการนวดแผนไทยให้ตอบโจทย์ปัญหาปัจจุบันและ
อนาคต ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางของศาสตร์แผนไทย  

 นอกจากน้ี ศูนย์ยังมีหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือให้การดําเนินงานของศูนย์มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ได้แก่ การตลาด การเงิน และพัสดุ ซ่ึงทํางานใกล้ชิดและประสานกับการเงินและพัสดุของคณะ
อย่างใกล้ชิด การตรวจสอบ/ตรวจทาน ให้เกิดความโปร่งใสด้านการเงิน และพัสดุ  ท้ังน้ี งานการเงินและพัสดุ มี 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

    งานการตลาด ประชาสัมพันธ์งานท้ังหมดของศูนย์ ตอบคําถามเก่ียวกับบริการต่างๆ ของศูนย์  
ติดต่อประสานงานลูกค้า จัดทําใบเสนอราคา และติดต่อประสานงานผู้รับผิดชอบงาน ประเมินความพึงพอใจใน
การใช้บริการของลูกค้าท่ีรับบริการทุกด้าน (ยกเว้นรับทําวิจัย) 

    งานการเงิน แจ้งหน้ี (ยกเว้นรับทําวิจัย) ทะเบียนลูกหน้ี ตามหน้ี ออกใบเสร็จ ประสานงานการเงิน
คณะเพ่ือจัดส่งรายได้เข้าคณะ นําส่งรายได้เข้ามหาวิทยาลัย และทําเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ท่ีเกี่ยวข้องและค่าใช้
สอย(PH3, PH4) ตาม CR 04 จัดทําสรุปยอดและปิดเพ่ือให้มีโครงการ    

   งานพัสดุ ดูแลครุภัณฑ์ของศูนย์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุท่ีใช้ในการให้บริการของศูนย์ บํารุงรักษา
ครุภัณฑ์ (ซ่อม & Calibrate) จัดซ้ือจัดจ้างของศูนย์และบริการวิชาการของภาควิชา   

 บุคลากร   
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้ปฏิบัติงาน จํานวน ๒๑ คน 

ท้ังหมดเป็นลูกจ้างช่ัวคราวส่วนงาน  
ท่ีประชุม   :   รับทราบ 

 



 

 

๒๖

 ๕.๗  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
๕.๗.๑ คณะกําหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับสุภาพสตรี เรื่อง การสร้างสุข

ภาวะจากภายในสู่ภายนอก ในวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช้ัน 
๔ อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร ๕) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มี ๒ หัวข้อย่อย 

  ๑) “รู้เท่าทันมะเร็งเต้านม” วิทยากรโดย รศ.วันเพ็ญ แก้วปาน และทีมจากภาควิชาการ
พยาบาลสาธารณสุข  

  ๒) “เทคนิคการแต่งหน้าเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ” โดยทีมงานวิทยากรจากบริษัท ไอ ดิฟเฟอร์
เรนซ์ จํากัด เพ่ือให้บุคลากรสุภาพสตรีคณะสาธารณสุขศาสตร์เรียนรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบ้ืองต้น
และสามารถตรวจได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้ารวมท้ังการดูแลสภาพผิวพรรณ เพ่ือเสริมสร้างให้
ตนเองมีความสวย ม่ันใจ โดดเด่น และเป็นท่ีประทับใจต่อผู้พบเห็นในการปฏิบัติงาน 
    ๕.๗.๒  ตามท่ีคณะได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ” เม่ือวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งท่ี ๑ (กลุ่ม
อาจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจํานวน ๔๖ คน มีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน ๓๗ คน 
(ร้อยละ ๘๒.๖) จําแนกเป็นอาจารย์ จํานวน  ๑๗ คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน ๒๐ คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดอบรมฯ ด้านการอํานวยความสะดวก เช่น การลงทะเบียน และการแจ้งรายละเอียด
การเข้าอบรมฯ ค่าเฉลี่ย ๔.๙๕ ระยะเวลาในการจัดการอบรมฯ เหมาะสม ๔.๙๒ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
จัดโครงการในคร้ังน้ี ๔.๘๔ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ได้ ๔.๘๐  
    ๕.๗.๓ ตามท่ีคณะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการท่ีมีศักยภาพสูง   
(MU-Talents)  หัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ก้าวสู่นวัตกรรมความรู้ ความเป็นมืออาชีพ” โดยไป
ศึกษาดูงานท่ี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) สมาคม
เพ่ือนชุมชน ระยอง /การบริหารจัดการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท่ีสถาบันวิทยสิริเมธี 
(VISTEC) มหาวิทยาลัยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันท่ี ๒๖ - ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน ๓๓ คน จําแนกเป็น MU-Talents จํานวน ๘ คน บุคลากรสายวิชาการท่ีมีอายุงานไม่
เกิน ๕ ปี จํานวน ๑๖ คน บุคลากรสายวิชาการท่ีสนใจ จํานวน ๑ คน ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจํานวน ๘ คน 
มีผู้ตอบแบบประเมินจํานวน ๒๕ คน (ร้อยละ ๗๕.๘) ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดอบรมฯ ด้าน
การอํานวยความสะดวก เช่น การลงทะเบียน และการแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรมฯ ค่าเฉลี่ย ๔.๘๔ 
ระยะเวลาในการจัดการอบรมฯ เหมาะสม ๔.๖๘ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ 
๔.๒๔ ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ๔.๕๒ ความ
พึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน ณ สมาคมเพ่ือนชุมชน ระยอง /การบริหารจัดการ และการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน ๔.๓๖ ความพึงพอใจต่อการศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มหาวิทยาลัยวิจัย ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔.๗๒ ความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดโครงการในคร้ังน้ี ๔.๗๖  

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๘  เร่ืองแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ไม่มีเรื่องแจ้ง 



 

 

๒๗

 

 ๕.๙ เรื่องเจ้งอื่นๆ 
ประธานฯ แจ้งว่า คณะจะแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และbranding  โดย

จะเชิญอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านการส่ือสารมวลชน ด้านการตลาด มุ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างในแต่
ละภาควิชา ได้แก่ รศ.มลินี สมภพเจริญ, รศ.แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ, อ.สมโชค กิตติสกุลนาม และทีมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และจะแจ้งความก้าวหน้าให้ท่ีประชุมทราบต่อไป 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ 

 ๖.๑  รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ สอบถามกรณีให้บุคลากรคณะเปล่ียน Password  
 ประธานฯ แจ้งว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งให้ทุกส่วนงานจ่ายค่าใช้บริการ Internet ซ่ึงจาก

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีสถิติผู้ใช้บริการอยู่ในลําดับท่ี ๔ ของการใช้งานท้ัง
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี ๒๕๖๕ มีค่าใช้จ่ายการใช้งานประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้ขอความร่วมมือจาก
บุคลากรในคณะเปลี่ยน Password เน่ืองจากอาจจะมีการนํา Username/ Password ไปให้บุคคลภายนอกใช้  

 รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ เสนอว่าถ้าระบบสามารถระบุตัวบุคคลได้ให้แจ้งบุคคลน้ันโดยตรง  
 ผศ.อังสนา บุญธรรม แจ้งเพ่ิมเติมว่า แนวทางการแก้ปัญหาเสนอให้ดําเนินการแบบลับถึง

รายบุคคล ซ่ึงอาจจะมีอาจารย์บางท่านไม่ทราบและให้ Username/ Password ใช้โดยไม่รู้ตัว และเพ่ือความ
ถูกต้องอาจจะตรวจสอบว่าการแจ้งไปยังอาจารย์ท่านน้ันจะผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่ 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 

   ๖.๒ รศ.มณฑา เก่งการพานิช แจ้งว่า กรณีคนจรจัดท่ีเข้ามาบริเวณคณะ คณะจะมาทํารั้วเพ่ือ
แก้ปัญหา ไม่เห็นว่าเป็นทางออกท่ีดีน่าจะมีแนวทางอ่ืน เช่น โครงการ สปสช.ช่วยเหลือคนไร้บ้าน หน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบ จะลองประสานเครือข่ายคนไร้บ้าน 
   ผศ.ศิราณี ศรีใส แจ้งเพ่ิมเติมว่า ได้พูดคุยกับแม่บ้านแจ้งว่า ช่วงกลางคืนคนจรจัดจะนอนข้างธนาคาร
ไทยพาณิชย์ และมีรายได้จากการแยกขยะ มีคนจากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าให้ข้าวทุกวัน 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น. 
  
 
 
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 
นางสาววิไล  กลัดพรหม 

ผศ.พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


